



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ของนักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และ ระดับบัณฑิตศึกษาไปแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและรองรับสถานการณ์ COVID-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และการแถลงสถานการณ์ COVID-๑๙ ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรในการประกาศแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ดังนี้

ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานจัดการศึกษาที่รายวิชาสังกัด งดการจัดการเรียนการสอนที่มีการเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชาและทุกกรณี โดยให้นำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือมอบหมายงาน การส่งงานออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ มาใช้ ทั้งนี้ ภาคปกติ มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ภาค กศ.ปช. และระดับบัณฑิตศึกษา มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ถึง ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อที่ ๒ ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ปรับเปลี่ยนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมกับการจัดการสอบรายบุคคล โดยการมอบหมายงาน และสอบนอกห้องสอบ (Take home Examination) และนำผลการสอบประมวลผลการเรียนร่วมกับการวัดแบบเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ การส่งผลการเรียนรายวิชาให้ดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

ข้อที่ ๓ ให้อาจารย์และคณะแนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด COVID-๑๙ โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนที่มีการระบาด และควรงดกิจกรรมการดำเนินการใด ๆ เป็นกลุ่มทุกประเภท โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจากศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

ข้อที่ ๔ กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี